

คมชัดลึก

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5457

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559

Section: First Section/เกษตร/ท่ามาหากิน

หน้า: 6(ขวา)

นำร่องยางประชารัฐ4จว.เป้า7-8หมื่นบาทต่อไร่

● การยางนำร่อง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยางพาราประชา
รัฐ ก้าวสู่มาตรฐานสากล เป้ารายได้ 7-8 หมื่นบาทต่อไร่
ดร.ธิตช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่อง
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกไม้เพื่อใช้สอย เพื่อเป็นอาชีพ ซึ่ง
จะเป็นการสร้างความมั่นคงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อให้ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เกษตรกรที่ปลูกและโค่น สามารถขายได้
มูลค่าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการรับรอง
โดยมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกในระดับนานาชาติ

มาตรฐานดังกล่าว เรียกว่า FSC (Forest
Stewardship Council) และ PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification) และเป็น
โครงการนำร่องที่ กยท.จะออกไปรับรองไม้ยางพาราร่วม
กับ TFCC (Thailand Forest Certification Council)

เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรเมื่อโค่นสวนยางพารา 1 ไร่ จะ
ขายไม้ยางพาราได้ไร่ละ 70,000-80,000 บาท

ปัจจุบันขายได้เพียงไร่ละ 20,000-30,000 บาท
เท่านั้น เหตุเพราะมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ไทย
ส่งขายไม้ยางได้เพียงบางประเทศเท่านั้น เบื้องต้นการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัด
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสวนยางที่ดีอย่างยั่งยืน
ตามมาตรฐาน FSC และ PEFC เพื่อให้ผู้ปลูกยางมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาสวนยางของตนเองให้ได้มาตรฐาน

โดยนำร่องพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่
ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และชุมพร ครอบคลุม
พื้นที่สวนยางพารา 2.2 ล้านไร่ ซึ่งการรับรองการจัดการ
สวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC จะ
เป็นการขยายตลาดการส่งออกไม้ยางพาราไปยังประเทศ
ที่ต้องการการรับรองคุณภาพในระดับสากล เช่น ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป

แหวนหงษ์

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559

Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา)



ผลงานเข้าตา!

7 เดือนเต็มๆ บนเก้าอี้ผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ของ “ดร.ธีรช สุขสะอาด”
ชาวสวนยางพอใจ!!!!
ยิ่งงานเปิดตลาดหากนมมาซื้ออย่าง
ชาวสวนยิ่งชอบ

ล่าสุด ดร.ธีรช ได้ต้อนรับ
นักธุรกิจยางพาราจากอินเดีย
มาซื้อยางที่ สงขลา และบึงกาฬ
เป็นงานจีนโบแดงเลยละ

ว่ากันว่า อินเดียมีการใช้
ผลิตภัณฑ์ยางประเทศติดอันดับ
ท็อปๆ ของโลก มีปริมาณการใช้ยาง
ในประเทศ 9 แสน-1.1 ล้านตันต่อปี
ในขณะที่ผลิตภายในประเทศได้
ปีละ 5 แสนตัน

ดังนั้น ประเทศอินเดียยังมี
ความต้องการใช้ยางในประเทศ
ประมาณ 4-5 แสนตันต่อปี จึงเป็น
โอกาสของประเทศไทย ในฐานะ
ผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก จะส่ง
วัตถุดิบป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในประเทศ

งานนี้หากสำเร็จ “ธีรช”
คงเป็นพลุแน่

แห้วแห้ว

ที่: 37 ฉบับที่: 12944

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(บน)

กยท. ฟุ้ง 'อินเดีย' เตรียมรับซื้อยาง ● ยันไม่เทขายสินค้าในสต็อกแบบยกตลอด-สกัดราคาร่วง

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งในการประสานเจรจาระหว่างผู้ประกอบการยางพาราของไทย ทั้งภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกร กับคณะนักธุรกิจผู้ผลิตยางรายใหญ่ และสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางของประเทศอินเดีย โดยทางอินเดียได้แสดงความสนใจจะรับซื้อยางจากประเทศไทยประมาณไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 ตัน สำหรับรายใหญ่ ส่วนรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอาจจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณเดือนละ 1,000 ตัน คาดว่าจะสามารถเริ่มรับซื้อและส่งออกยางไปยังอินเดียได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สำหรับประเทศอินเดียนั้น เป็นประเทศที่มีความต้องการยางพาราเพื่อนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมล้อยาง และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เพื่อใช้ในประเศถึงปีละประมาณ 900,000-1,100,000 ตัน ในขณะที่มีปริมาณยางพาราในประเทศเพียงปีละประมาณ 500,000 ตัน ที่เหลืออีกประมาณ 400,000-600,000 ตัน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกจะขยายตลาดเข้าไปในประเทศอินเดีย

อย่างไรก็ตาม อินเดียได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานยางพาราของไทยด้วย ซึ่ง กยท. จะเร่งให้ความรู้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการเกี่ยวกับยางพาราทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพยางไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ขบวนการผลิตยางแผ่นดิบ ยางรมควัน โรงงานยางอัดก้อน ให้ได้มาตรฐาน GMP ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้

“ในการขายยางของ กยท. นั้น จะไม่นำยางของสต็อกที่มีอยู่จำนวน 310,000 ตัน มาขายเพื่อระบายออกเป็นแบบยกตลอดใหญ่อ่างแน่นอน ทั้งนี้ ยางจำนวนดังกล่าว กยท. จะดำเนินการตามนโยบายรัฐ ที่จะนำมาใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก เช่น การทำถนนยางพารา เพราะแต่ละปีประเทศไทยมีแผนในการสร้างถนนถึงกว่า 30,000 กิโลเมตร กยท. จะเสนอรัฐบาลให้พิจารณาในการนำยางบางส่วนมาใช้ทำถนนดินยางพารา รวมถึงการนำไปใช้เป็นส่วนผสมถนนยางมะตอยด้วยเช่นกัน รวมทั้งจะนำไปแปรรูปเป็นแผ่นปูพื้นสนามฟุตบอล หรือยางปูพื้น ซึ่งบางสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนที่เหลือจะทยอยระบายออก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพยาง โดยจะไม่ให้กระทบต่อราคายางในตลาดและต่อเกษตรกรชาวสวนยาง” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวในตอนท้าย

กยท.เร่งยกระดับยางมาตรฐานจีเอ็มพี

● นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการประสานเจรจาระหว่างผู้ประกอบการยางพาราของไทยทั้งภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกร กับคณะนักธุรกิจผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ และสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางของประเทศอินเดีย โดยทางอินเดียได้แสดงความสนใจที่จะรับซื้อยางจากประเทศไทย ประมาณไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 หมื่นตันสำหรับรายใหญ่ ส่วนรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอาจจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณเดือนละ 1,000 ตัน คาดว่าจะสามารถเริ่มรับซื้อและส่งออกไปยังอินเดียได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเจรจาธุรกิจที่ผ่านมาดังกล่าว เกิดขึ้นที่จ.สงขลาและบึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ

ต้นๆ ของประเทศ และมีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต ตลอดจนการแปรรูปเพื่อการส่งออก ภายใต้การประสานความร่วมมือของกยท. สมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี สำหรับประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีความต้องการยางพาราเพื่อนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมล้อยางและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เพื่อใช้ในประเทศถึงปีละประมาณ 9 แสน-1.1 ล้านตัน ในขณะที่มีปริมาณยางพาราในประเทศเพียงปีละประมาณ 5 แสนตัน ที่เหลืออีกประมาณ 4-6 แสนตัน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกจะขยายตลาดเข้าไปในประเทศอินเดีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างโอกาสให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราของไทยมากยิ่งขึ้น

ตลาดยางภูมิภาค พ่อค้าเริ่มซื้อขาย ตั้ง 240 รง.ร่วมเทรด

กดปุ่มเปิดตลาดกลางยางพาราภูมิภาค 2 วันแรก ยังไร้โวลุ่มซื้อขาย อ้างสมาชิกยังน้อยแค่ 5 บริษัท กยท. ทำใจดีสู้เสือ ดีซ่องตั้ง 240 โรงงานมาตรฐานไซคอม และสถาบันเกษตรกรร่วมเทรด สั่งจับตาประชุมรัฐมนตรีสภาไตรภาคียาง 12 ธ.ค.รายงานผลชี้ชะตาล้มหรือเปิดตลาดต่อ สมาคมนายหน้าฯ ให้กำลังใจต้องใช้เวลา ขณะที่เกษตรกร-สภาเกษตรกร รุมอัดกยท.หลงทาง ชาวสวนไม่ได้โอนิสงส์

นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้ง

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ ตลาดยาง

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค หรือตลาด RRM (Regional Rubber Market) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา 3 ประเทศประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้กดปุ่มเปิดตลาดกลางยางพาราพร้อมๆ กัน โดยตลาดนี้จะมีการซื้อขายและส่งมอบจริง 100% ในส่วนของประเทศไทยล่าสุดมีผู้สมัครเป็นสมาชิก กยท.เพื่อทำการซื้อขายในตลาด RRM ทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ 1.บริษัท บี.โรท์.รับเบอร์ จำกัด (บจก.) 2. บจก.เซาท์แลนด์รีไซเคิล 3. บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ 4. บจก. เมทัลโก้ และ 5. บจก.ออเรียนทัล รับเบอร์ โปรดักส์ ส่วนฝ่ายมาเลเซียและอินโดนีเซียยังไม่ทราบว่ามีบริษัทไหนบ้างที่อยู่ในระบบการซื้อขาย

"การเปิดตลาดซื้อขาย 2 วันแรก (26-27 ก.ย.59) ยังไม่เกิดโวลุ่มการซื้อขาย แต่ประเมินว่าคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือนจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นแน่นอน"

นายสุธี กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ประกอบการยางพารารายใหญ่ของไทยไม่ว่าจะเป็น บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) (บมจ.) บมจ.ไทยอ้อยยางพารา และบจก.วงศ์บัณฑิต ยังหวั่นเชิงรอดดูท่าทีก่อน แต่คาดว่าจะมาร่วมซื้อขายในอนาคตแน่นอน ช่วงนี้การเปิดตลาดยอมรับว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นต้องใช้เวลา อีกทั้งการซื้อขายเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อขายยางและส่งมอบจริงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

"เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทางตลาดมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปเงินสดหรือสินทรัพย์ สัดส่วน 20% ของมูลค่าสินค้าที่จะซื้อขายภายในแต่ละวัน ซึ่งหลักประกันจะมากกว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ไม่ให้เกิดการเบี้ยวรับมอบสินค้า"

นายสุธี กล่าวเพิ่มเติมว่า เริ่มต้นตลาดจะซื้อขายในประเทศเท่านั้นก่อน แต่พอระบบเข้าที่ที่จะทำให้สมาชิกในตลาดทั้ง 3 ประเทศ ทำการซื้อขาย หรือเทรดเชื่อมโยง 3 ตลาดเป็นตลาดเดียวกันได้ จะทำให้สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตามผู้ซื้อและผู้ประกอบการที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาด RRM จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานผ่านการอนุมัติรับรอง (Approved factory list) จากตลาดยางสิงคโปร์ หรือไซคอมทั้งยางแห้งที่เอสอาร์ 20 ที่มีผู้ประกอบการของไทย จำนวน 29 รายอยู่ในระบบ และของประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ประกอบการ 123 ราย และมาเลเซีย จำนวน 45 ราย อยู่ในระบบ ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีไทยประเทศเดียวที่อยู่ในระบบ มีทั้งหมด 43 บริษัท (รวมทั้งสิ้น 240 บริษัท)

"นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผลการดำเนินงานของตลาดกลางยางพาราของทั้ง 3 ประเทศ จะเป็นอย่างไรนั้น คาดว่าจะมีการสรุปเป็นข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา(ITRC) ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพ สาระสำคัญจะหารือกันคือเรื่องราคา และการดำเนินงานของตลาดกลางฯ รวมทั้งผลสรุปของรัฐมนตรีว่าจะเปิดตลาดต่อหรือปิดตลาด คาดว่าวันนั้นจะ

ทราบ"

ด้านดร.ไพฑูรย์ วงศาสูทกุล นายกสมาคมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงตลาดกลางยางพาราของภูมิภาค หากเชื่อมข้อมูลกัน 3 ประเทศได้แล้วมาเชื่อมกับตลาดยางล่วงหน้าของไทย ที่มีบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่เพกซ์เป็นผู้ดำเนินการ เชื่อว่าจะเกิดผลดี แต่หากไม่เชื่อม ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีประโยชน์ต่อวงการยางพาราของไทยในอนาคตหรือไม่ และการสร้างแบรนด์ ต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆ

ขณะที่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยท.) ที่ได้วิเคราะห์การเปิดตลาดกลางยางพารา ระดับภูมิภาคในครั้งนี้ว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้ประกอบการกลางน้ำ และปลายน้ำ ส่วนต้นน้ำจะไม่ได้รับอานิสงส์ แต่ในส่วนที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์โดยตรงคือการพัฒนาตลาดยางท้องถิ่นที่มีอยู่ 108 แห่งซึ่งรัฐต้องให้ความสำคัญก่อน

สอดคล้องกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่กล่าวว่า การเปิดตลาดกลางยางใหม่ข้างต้น ยังมองไม่ออกเลยว่า จะช่วยให้เกษตรกรขายยางได้ในราคาที่ เป็นธรรม และได้ราคาที่สูงขึ้นอย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดนี้จะเป็นการรวมกันของผู้ส่งออกรายใหญ่ และอาจใช้เป็นเครื่องมือในการกดราคาขายมองว่า กยท.หลงทาง เช่นเดียวกับ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวสั้นๆ ว่า "เปิดตลาดทำทำไม เจิง แน่นนอน เพราะของเดิม (ตลาดที่เพกซ์) ก็ยังไม่มีการซื้อขายเลย"



ปีที่: 14 ฉบับที่: 4983

วันที่: พุธ 28 กันยายน 2559

Section: เศรษฐกิจมหภาค/เอสเอ็มอี - เอเชีย

หน้า: B4(ล่างขวา)

เปิดตลาดยางฯRRM

โพสต์ทูเดย์ - การยางฯ ผนึก 3 ชาติ อาเซียน ไทย-อินโด-มาเลย์ เปิด "อาร์อาร์เอ็ม" ตลาดกลางยางพาราภูมิภาค

นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในระดับภูมิภาค เปิดเผยว่า การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในระดับภูมิภาค หรืออาร์อาร์เอ็ม (เรจินัล รับเบอร์ มาร์เก็ต) ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเปิดตลาดพร้อมกันในวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีโทรภาคียาง (ไอทีอาร์ซี)

ทั้งนี้ แต่ละประเทศมีข้อกำหนดระเบียบการซื้อขาย วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกัน โดยคุณภาพสินค้าประเภทยางแผ่นรมควันใช้มาตรฐานกรีนบู๊ก ส่วนยางแท่งใช้มาตรฐานสากล

ในการควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด จะต้องมึโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควัน และยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM)

สำหรับการทำธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคาร ในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ คิดเป็น 20% ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้อย่างที่มีอยู่จริงในโกดังเป็นหลักประกันแทนเงินสดได้ การจับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติพิจารณาจากคำสั่งซื้อ-ขาย ที่มีการเสนอขนิดยางปริมาณยาง ทำเรือส่งมอบตรงกัน รวมถึงราคา/กิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐ จะกำหนดให้มีการส่งมอบจริงภายใน 30 วันหลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดตลาดกลางยางพาราในระดับภูมิภาคอาร์อาร์เอ็มอย่างเป็นทางการในวันแรกพบว่าผู้ซื้อขาย

ยางส่วนใหญ่จะเข้าสู่กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในตลาดเป็นหลัก โดยมีบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในรายชื่อการอนุมัติรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์แล้ว 5 ราย คือ บีโรทรัรับเบอร์ เซาท์แลนด์รีซอร์ซ Metalco Co., Ltd. Oriental Rubber Products Co. Ltd. และเซาท์แลนด์รับเบอร์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาดฯ รวมถึงกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้ามาขายยางในตลาดฯ อีก 4 ราย ได้แก่ ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้าทิพย์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว

"กยท.มั่นใจว่าการซื้อขายยางผ่านระบบตลาดกลางยางพาราในระดับภูมิภาค จะเพิ่มโอกาสการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้อีกทั้งยังเป็นการซื้อขายยางในราคาที่ยุติธรรม และผลักดันให้พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพ" นายสุธี กล่าว



วันอังคาร 27 กันยายน 2559

เรื่อง ไทย-อินโดฯ-มาเลย์ จับมือจัดตั้งตลาด
กลางยางพาราระดับภูมิภาค เชื้อเพิ่มโอกาส
ตลาดใหม่

ไทย-อินโดฯ-มาเลย์ จับมือจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เชื้อเพิ่มโอกาสตลาดใหม่
[ข่าวเศรษฐกิจ](#) สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 กันยายน 2559 15:44:41 น.

นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ซึ่งเปิดตลาดพร้อมกันไปในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นั้น ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีไตรภาคียาง (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อกำหนด ระเบียบการซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกัน โดยคุณภาพสินค้าประเภทยางแผ่นรมควันใช้มาตรฐาน Green book

ส่วนยางแท่ง (Technically specified Rubber: TSR) ใช้มาตรฐานสากลในการควบคุมคุณภาพนอกจากนี้ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด โดยจะต้องมีโรงงานในการผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติรับรอง (Approved factory list) จากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM) เพราะวงการค้ายางทั่วโลกต่างยอมรับใน Approved factory list ของ SICOM โดยมีกระบวนการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและการคัดกรองบริษัทผู้เข้ามาขายยาง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าในตลาด

“ด้านการทำธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้อย่างที่มีอยู่จริงในโกดังเป็นหลักประกันแทนเงินสดได้ การจับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติ (Continuous auto matching) จะพิจารณาจากคำสั่งซื้อ-ขาย ที่มีการเสนอชนิดยาง ปริมาณยาง ทำเรือส่งมอบตรงกัน รวมถึงราคาต่อกิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐโดยทั้งผู้ขายและผู้ขายมีความพึงพอใจในราคาที่ตรงกัน ทำให้เกิดการซื้อ - ขายยางในระบบอย่างยุติธรรม ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการส่งมอบจริงภายใน 30 วันหลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้ว่า

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบสินค้าจริง 100 เปอร์เซ็นต์"นายสุธี กล่าว

ประธานคณะกรรมการฯ เผยข้อมูลหลังจากเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM เป็นวันแรกว่า หลังจากเปิดตลาดวันแรก ผู้ซื้อขายบางส่วนมากจะเข้าสู่กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในตลาดเป็นหลัก ในวันนี้มีบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในรายชื่อการอนุมัติรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM) แล้ว ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท พีเร่ท์รับเบอร์ จำกัด บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ MetalcoCo,Ltd. Oriental Rubber Products Co,Ltdและ บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาด RRM นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้ามาขายยางในตลาด RRM อีกจำนวน 4 ราย ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โดยทั้ง 4 ราย เป็นสถาบันเกษตรกรชั้นนำของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จาก กยท.แล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติผู้ขายเพิ่มเติมจากสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ให้เข้ามาเป็นผู้ขายยางในตลาด RRMต่อไปได้

สำหรับ กยท. มีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราพระราชัฐ โดยมุ่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMPซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถนำยางที่ผ่านมาตรฐานนี้ มาขายในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นการช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากถึงเกษตรกรให้ผลิตยางให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำยางเข้ามาขายในตลาดนี้ได้ในอนาคต

"กยท. มั่นใจว่าการซื้อขายผ่านระบบตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในราคาที่ยุติธรรม(Fair Price) ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP สามารถขายผ่านระบบ RRM ให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง" นายสุธี กล่าว

--อินโฟเควสท์ โดย นิคาร์ตัน วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

rachada@infoquest.co.th--



วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

เรื่อง : จ.สงขลา มอบปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวสวนยางชาวรับนโยบายรัฐบาล พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินงาน

จ.สงขลา มอบปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวสวนยางชาวรับนโยบายรัฐบาล พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินงาน

28 ก.ย. 2559



นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ พื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ โดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกไม่ เกิน 5 ไร่ จำนวน 403 ราย รายละ 3,500 บาท

นายปพน จันทรเรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ลดลง ในขณะที่สินค้าอื่นๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ประสบปัญหาด้านรายได้ในการดำรงชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด และเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นระบบ และ

สอดคล้องกับการชดเชยรายได้ตามนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการดำรงชีพ เพื่อก้าวข้ามวิกฤตราคายางตกต่ำด้วยการพึ่งตนเอง จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ได้ร่วมดูแล แนะนำ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา



วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

เรื่อง : ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด
ได้รับใบอนุญาต มอก. แผ่นยางปูพื้น ผลิตภัณฑ์
ยางพาราของสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย...

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้รับใบอนุญาต มอก. แผ่นยางปูพื้น ผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมรับเงินอุดหนุนจากโครงการจังหวัดชายแดนใต้

27 ก.ย. 2559



วันนี้ (27 ก.ย. 59) ในที่ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสตาร์ริสอร์ท อำเภอเมืองสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิภูธรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภาคสหกรณ์และเอกชน มีข้าราชการและผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสตูลเข้าร่วม 80 คน มีการมอบใบอนุญาต มอก. แผ่นยางปูพื้น ให้กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราของสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน มอก. และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ได้มอบเงินอุดหนุนในโครงการจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 903 ,483 บาท เพื่อนำไปต่อยอดบริหารจัดการด้านเครื่องจักรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขหลัก คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จะต้องมีการสมทบเงินเข้าในโครงการด้วย นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายแผ่นยางปูพื้นกับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจด้วย

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลฯ ได้รับการจดทะเบียน เมื่อ 12 ธ.ค. 2545 เป็นประเภทสหกรณ์ การเกษตร ดำเนินธุรกิจในการให้บริการสหกรณ์ นำน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ยางคัตตึง และ ยางฟอง ทั้งยังมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าด้านสหกรณ์ในการนำวัตถุดิบ ยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งพื้นสนามฟุตบอลและไม้กวาดยาง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัญชกุล ศรีทัพ

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

แหล่งที่มา : สวท.สตูล



วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

เรื่อง : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียาง
เข้าประมุลกว่าสองแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมุลกว่าสองแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง
27 ก.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมุลประจำวัน ที่ 27 กันยายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.52 บาท ปรับลดลง 0.67 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.82 บาท ปรับลดลง 0.68 บาท ยางท้องถัน กิโลกรัมละ 49.80 บาท ปรับลดลง 0.40 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 53.12 บาท ปรับลดลง 0.99 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 53.18 บาท ปรับลดลง 0.43 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.00 บาท ปรับลดลง 0.87 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 52.47 บาท ปรับลดลง 0.40 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 47.47 บาท ปรับลดลง 0.92 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 234,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 48.60 บาทต่อกิโลกรัม ราคาคงที่

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากนักลงทุนชะลอการซื้อขาย ก่อนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ในปลายปีนี้ และตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของเยอรมนี หลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือกับดอยช์แบงก์ ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 55.71 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.52 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 56.59 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.35 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.22 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.89 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช



วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

เรื่อง : อุตุฯ วิทยุเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพ
อากาศสภาพของวันที่ 27 กันยายน 2559

อุตุฯ วิทยุเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศสภาพของวันที่ 27 กันยายน 2559

27 ก.ย. 2559

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุฯ วิทยุเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก สุราษฎร์ธานี ในช่วงวันที่ 26-27 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.ย. -2 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส-
ย่างพาราฝนที่ตกติดต่อกัน ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรค ใบยางร่วง ลูกยางเน่า โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง

ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

เรื่อง : เกษตรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

เกษตรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

27 ก.ย. 2559



เกษตรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการเข้า
ร่วมโครงการของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 70 แล้ว

นายวิทยา สุขประดิษฐ์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเกษตร อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ และปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงกันยายน 2559 ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระบบ
เรื่องการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามสิทธิต่างๆ

สำหรับอำเภอเกาะสมุยมีเกษตรกรที่อยู่กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 2 พันครัวเรือน และมีเกษตรกรมา
ติดต่อขอขึ้นทะเบียนในทุกวันทำการร้อยละ 70 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชมะพร้าว ยางพารา และ
สวนทุเรียน

ทั้งนี้เกษตรกรอำเภอเกาะสมุย ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0-7742-1050

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภัชรกิติ คุ้มชำนาญ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย แหล่งที่มา : สวท.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี